



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๔๕/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวพัชราวดี วีรศิลป์ ผู้ร้อง อายุ ๔๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๑/๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นอาของนายกิตติศักดิ์ วีรศิลป์ ผู้ถูกร้องขอให้ศาลสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ โดยผู้ร้องเป็นน้องสาวร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนายศรีรัช วีรศิลป์ โดยนายศรีรัชเป็นบิดาของนายกิตติศักดิ์ และปัจจุบันนายศรีรัชได้เสียชีวิตแล้ว ส่วนมารดาของนายกิตติศักดิ์ได้หย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากับนายศรีรัชตั้งแต่นายกิตติศักดิ์อายุได้เพียง ๒ ปีเศษ หลังจากนั้นนายกิตติศักดิ์จึงอยู่ในความดูแลของผู้ร้องมาตั้งแต่นายศรีรัชได้เสียชีวิต นายกิตติศักดิ์เป็นบุคคลพิการ โดยพิการมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งนายกิตติศักดิ์เป็นผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย พิการทางสติปัญญา พิการทางการเรียนรู้ พิการทางอภิสติค ดังนั้น นายกิตติศักดิ์จึงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถกระทำการนิติกรรมใดๆ ได้เลย ต้องได้รับการดูแลจากผู้ร้องตลอดเวลา โดยปัจจุบันนายกิตติศักดิ์มีผู้ร้องซึ่งมีฐานะเป็นอาและในฐานะผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้คอยดูแลอุปการะเลี้ยงดูและสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนายกิตติศักดิ์แต่เพียงผู้เดียว นายกิตติศักดิ์มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นบ้านเดียวกับผู้ร้อง นายกิตติศักดิ์เป็นบุคคลพิการมาตั้งแต่กำเนิดและนายกิตติศักดิ์มีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับมรดกจากนายศรีรัช แต่ไม่สามารถทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวได้ด้วยตนเอง อีกทั้งไม่สามารถให้ความยินยอมแก่นางภมลทิพย์ วีรศิลป์ ภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมายคนใหม่ของนายศรีรัช ในการที่นางภมลทิพย์จะร้องขอต่อศาลเพื่อจัดการมรดกของนายศรีรัช ก่อนที่นายศรีรัชจะถึงแก่ความตายมีทรัพย์สินมรดกที่จะตกทอดแก่นายกิตติศักดิ์ แต่นายกิตติศักดิ์ไม่สามารถจัดการทรัพย์สินมรดกดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ คือ บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-แอร์พอร์ตลิงค์ บัญชีเลขที่ ๐๑๒-๒-๗๕๑๐๗-๖ ชื่อบัญชีนายศรีรัช วีรศิลป์ จำนวนเงิน ๓,๒๐๓.๘๘ บาท บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-แอร์พอร์ตลิงค์ บัญชีเลขที่ ๐๑๒-๗-๑๓๗๐๔-๐ ชื่อบัญชีนายศรีรัช วีรศิลป์ จำนวนเงิน ๗,๐๑๒.๖๗ บาท รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า คันหมายเลขทะเบียน ๓กธ ๙๐๒๐ กรุงเทพมหานคร ในการยื่นคำร้องนี้ ผู้ร้องได้รับความยินยอมจากนางปราณีทิพย์ สิทธิรักษ์ มารดาของนายกิตติศักดิ์แล้ว ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่งให้นายกิตติศักดิ์ วีรศิลป์ เป็นผู้ไร้ความสามารถและแต่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลต่อไป ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เคยถูกศาลสั่งให้

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑



ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี